



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองนิติการ โทร. ๓๑๓๙  
ที่ ๓๐ ๐๕๑๖.๕๐/๒๙๗ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
เรื่อง แจ้งความเห็นคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ กรณี นิยาม “คณาจารย์ประจำ”

เรียน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองได้เสนอเรื่องมาเพื่อขอหารือเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “คณาจารย์ประจำ” ที่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีความหมายรวมถึงลูกจ้างชั่วคราววงบคลัง (สัญญาจ้างปีต่อปี) และอาจารย์ประจำรายวิชา (สัญญาจ้างทุก ๒ ปี) หรือไม่ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๑๖.๒๖/๑๐๖๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น

ฝ่ายกฎหมายได้นำเสนอกรณีตามข้อหารือให้คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาปัญหากฎหมายของมหาวิทยาลัย พิจารณาในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้แทนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองเข้าร่วมชี้แจง และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยโครงสร้างและการบริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นข้อบังคับที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับหัวหน้าส่วนงาน คณะกรรมการประจำส่วนงาน หัวหน้าภาควิชา การแบ่งส่วนงานภายใน และการบริหารงานของส่วนงาน รวมถึงกำหนดให้มีกระบวนการสรรหาคณบดี โดยให้มีคณะกรรมการสรรหาคณบดีที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยมีผู้แทนคณาจารย์ประจำ จำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ (ข้อ ๘) และกำหนดวิธีการได้มาของกรรมการสรรหาไว้ (ข้อ ๙) แต่ทั้งนี้ตามข้อบังคับฯ ดังกล่าวมิได้กำหนดนิยาม คำว่า “คณาจารย์ประจำ” ไว้ เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาคณบดี มีความชัดเจนและโปร่งใส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองจึงเสนอเรื่องมาเพื่อขอหารือ

๒. ผู้แทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองที่เข้าร่วมประชุม ได้ชี้แจงโดยระบุว่า การจ้างลูกจ้างชั่วคราววงบคลัง (สัญญาจ้างปีต่อปี) ตามข้อหารือนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองได้ดำเนินการตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นการจ้างแบบเต็มเวลา และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองได้มอบหมายงานให้ทั้งงานด้านการสอน วิจัย ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

ส่วนกรณีอาจารย์ประจำรายวิชา (สัญญาจ้างทุก ๒ ปี) เป็นการจ้างตามประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทน พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดขอบเขตงานให้รับผิดชอบ การสอนประจำวิชาอย่างน้อย ๑ วิชา ต่อภาคการศึกษา การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การทำผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

๓. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ได้ชี้แจงโดยสรุปว่า มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของอาจารย์ไว้ปรากฏตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้อำนวยการตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งได้ออก ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง ฉบับลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กำหนดภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไว้ด้วย โดยได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีภาระงานเต็มเวลาทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ต่อภาคการศึกษาปกติ โดยเฉพาะภาระงานด้านการสอน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของอาจารย์ กำหนดให้ต้องมี ภาระงานสอนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อบังคับว่าด้วยโครงสร้างและ การบริหารงานภายในส่วนงาน มิได้กำหนดนิยามคำว่า “คณาจารย์ประจำ” ไว้ว่ามีความหมายเพียงใด การพิจารณากรณีตามข้อหาหรือจึงเป็นเรื่องการตีความข้อบังคับฯ ซึ่งเมื่อได้พิจารณา พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อบังคับและประกาศที่กำหนดมาตรฐานภาระ งานทางวิชาการของผู้ทำหน้าที่อาจารย์แล้ว เห็นว่าคำว่า “คณาจารย์ประจำ” มีความหมายถึงอาจารย์ ผู้มีหน้าที่สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาและได้ปฏิบัติงานเต็มเวลา ดังนั้น เมื่อถูกจ้างชั่วคราววงบคลัง (สัญญาจ้างปีต่อปี) ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จ้างเป็นการจ้างแบบเต็มเวลาจึงอยู่ในความหมายของคำว่า “คณาจารย์ประจำ”

ส่วนกรณีการจ้างอาจารย์ประจำรายวิชา (สัญญาจ้างทุก ๒ ปี) ซึ่งเป็นการจ้างตามประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นการจ้างแบบไม่เต็มเวลา จึงไม่อยู่ใน ความหมายของคำว่า “คณาจารย์ประจำ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ มาเมาะ)  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย  
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ